



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๗๓๑. ๑๖๔๑. ภายใน ๗๐๘๒
ที่ กษ.๑๓๑๓.๐๑/๒๑๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสังคมของ สศท.๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ได้จัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม อันเกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในแต่ละภารกิจของแต่ละส่วน/ฝ่าย พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ และฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียนและติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว นั้น

ในการนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทร คำดา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

-ทราบ
- 11๕๖๕๒๗ สว. / สว. เพื่อทราบ.

(นายนิกร แสงเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘

**แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1**

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ตัวชี้วัด	สถานะ/ผลการดำเนินการ *	ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอแนะนโยบายจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ต้องมีการบูรณาการจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเกษตรกร อาจส่งผลกระทบต่อ การยอมรับแผน และการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแผนที่กำหนดไว้	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมบูรณาการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด โดยนำเสนอข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่เป็นเอกภาพ และสถานการณ์แนวโน้มสินค้าสำคัญอย่างสม่ำเสมอ	นำเสนอสถานการณ์แนวโน้มสินค้าและภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในการประชุมที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เช่น อพท./SC ทุกจังหวัด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	○ จัดทำรายงานภาวะฯ ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จตามแผน ทั้ง ๗ จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอในการประชุมระดับจังหวัด	สผส.
2. จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้วยเทคโนโลยี	ข้อมูลสินค้าเกษตรหลายสินค้ามีข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายหน่วยงาน ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความสับสนขาดความเชื่อมั่น	จัดทำข้อมูลเอกภาพ ภายใต้อัตลักษณ์พัฒนาคุณภาพข้อมูล ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชระดับภาค และระบุนัน เตือน ปี ล่าสุดในการเผยแพร่ข้อมูลทุกครั้ง	จัดประชุม/เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชระดับภาค เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง	○ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำข้อมูลเอกภาพครั้งที่ 1	สสส.
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร	การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย อาจจะมีผลกระทบต่อเวลาทำงานของเกษตรกรและผู้ประกอบการ	1) ประสานงาน/นัดหมายล่วงหน้ากับผู้นำท้องถิ่น/เกษตรกรและผู้ประกอบการก่อนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2) ปรับแบบสอบถามให้กระชับ และเข้าใจง่าย	1) มีการประสานงาน/นัดหมายล่วงหน้ากับผู้นำท้องถิ่น/เกษตรกรและผู้ประกอบการก่อนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์ หรือประสานทางโทรศัพท์ 2) มีแบบสอบถามที่กระชับและเข้าใจง่าย	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมแบบสอบถาม	สวป.

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ตัวชี้วัด	สถานะ/ผลการดำเนินการ *	ผู้รับผิดชอบ
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การประเมินผลโครงการสำคัญในภาพรวมระดับประเทศ ไม่สามารถสะท้อนผลประเมินระดับจังหวัดได้ในกรณีที่ว่าอย่างจากจังหวัดนั้น ๆ มีจำนวนน้อยหรือไม่มี	การสื่อสาร/ชี้แจง กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไขข้อจำกัด และวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล การเขียนรายงาน และการเสนอผลงาน	1) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลโครงการสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงาน 2) การเขียนรายงานและนำเสนอรายงานผลการติดตามประเมินโครงการให้มีความชัดเจน	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลโครงการสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	สวป.
5. งานสนับสนุน และการกำกับดูแลองค์กร	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแล้ว มีการเรียกคืนงบประมาณบางส่วน ส่งคืนให้หน่วยงานส่วนกลาง ต้องรอการโอนจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 3	จัดทำแผนปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และลำดับความสำคัญของงาน พร้อมทั้งกำกับ และติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	1) การประชุมติดตามงานของทุกส่วนฝ่ายทุกเดือน 2) การกำกับ และติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ - มีการติดตามงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของทุกส่วน/ฝ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกเดือน จำนวน 4 ครั้ง	ฝบพ.

หมายเหตุ: * สถานะการดำเนินการ ★ = ดำเนินการแล้ว เป็นไปตามแผนตัวชี้วัด, ✓ = ดำเนินการแล้ว ไม่เป็นไปตามแผน, X = ยังไม่ดำเนินการ, ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจันทร์ คำดา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2568